

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. เรื่อง ทำที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อบทบาทขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ กรณีปัญหาวิกฤติการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน

ที่ประชุมรับทราบตามที่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแจ้งว่า เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 ได้แถลงข่าวร่วมกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ภายหลังการหารือระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ระดับองค์อำนาจ) เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาของประเทศไทยจากวิกฤติการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน โดยได้ร่วมเสนอความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยได้แจ้งความเห็นและมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญได้รับทราบและพิจารณาในการหารือร่วมกันขององค์กรตามรัฐธรรมนูญแล้ว ทั้งนี้ ในส่วนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยืนยันที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอำนาจหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่ง คือการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่าย กปปส. มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงไม่ควรทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจากับทั้งสองฝ่าย

2. เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และอนุกรรมการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอให้ใช้แนวปฏิบัติสำหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และอนุกรรมการ ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ต่อไป โดยไม่มีการแก้ไข และให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับความเห็นที่ประชุมไปปฏิบัติต่อไป

3. เรื่อง การจัดสถานที่ศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายดำเนินการจัดสถานที่ศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายในศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อใช้เป็นศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียบร้อยแล้ว และมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดทำคู่มือการจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน

4. เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านสถานะบุคคลและสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ และแรงงานข้ามชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ 45/2556 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิทธิและสถานะบุคคลของผู้ไร้สัญชาติ ไทยพลัดถิ่น ผู้อพยพ และชนพื้นเมือง และเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านสถานะบุคคลและสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และแรงงานข้ามชาติ และให้โอนคำร้องของคณะกรรมการด้านสิทธิและสถานะบุคคลของผู้ไร้สัญชาติ ไทยพลัดถิ่น ผู้อพยพ และชนพื้นเมือง เป็นคำร้องของคณะกรรมการด้านสถานะบุคคลและสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และแรงงานข้ามชาติ และประเด็นแรงงานในมิติชาติพันธุ์และแรงงานข้ามชาติ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคำร้องที่มีอยู่เดิมว่า จะให้คณะกรรมการชุดใดรับผิดชอบดำเนินการ นั้น ให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินำเข้าหารือที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นรายกรณี

5. เรื่อง ข้อเสนอเครือข่ายประชากรข้ามชาติ ต่อแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติ ซึ่งครบกำหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบให้คณะกรรมการด้านสถานะบุคคลและสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และแรงงานข้ามชาติพิจารณาตามที่เครือข่ายประชากรข้ามชาติ แจ้งเรื่องการดำเนินการกับแรงงานพม่าที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งจะครบกำหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี เพื่อขอให้ดำเนินการตามแนวทางที่กรมการจัดหางานกำหนดไว้ และขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหเพิ่มเติมเพื่อขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนแก้ไขแนวทางการดำเนินการให้เหมาะสมต่อไป

6. เรื่อง องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ขอให้ช่วยสนับสนุน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบให้คณะกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนการดำเนินการขององค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (หยิบยก) กรณี เหตุการณ์ป่าระเบิดบ้านนายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และมอบให้คณะกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองพิจารณาต่อไป

7. เรื่อง ร่างรายงานคู่มือการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบในหลักการของร่างรายงานคู่มือการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี และมอบให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทุกท่านพิจารณาร่างรายงานคู่มือดังกล่าว และส่งความเห็นให้สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2557 และเห็นชอบให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวน 1 คน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจำอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี ในการพิจารณารายงานของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2557 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

8. เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบการเสนอขอแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ สุททกวาทิน เป็นอนุกรรมการเพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามที่นายปริญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอ

9. เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบการเสนอขอแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ รวม 21 คน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ตามที่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอ

10. เรื่อง มุสลิมต่างชาติ (ชาวอุยกูร์หรือตุรกี) เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (เหยียบยก) กรณีมุสลิมต่างชาติ (ชาวอุยกูร์หรือตุรกี) เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ที่อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และมอบให้คณะกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองพิจารณา

11. เรื่อง สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง การต่อสู้เพื่อเอาชนะ ต่อการเลือกปฏิบัติ การส่งเสริมความเสมอภาค และการฉีกกำลังทางสังคม ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2557 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง การต่อสู้เพื่อเอาชนะต่อการเลือกปฏิบัติ การส่งเสริมความเสมอภาค และการฉีกกำลังทางสังคม ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2557 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ เสนอ

12. เรื่อง การประสานกับกรุงเทพมหานคร เรื่อง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบหนังสือตอบจากกรุงเทพมหานครว่า พร้อมให้ ความร่วมมือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการให้ข้อมูลภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกได้ในพื้นที่ ของกรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากระบบกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานคร มีระยะเวลาการบันทึกข้อมูล เก็บไว้ได้ไม่เกิน 30 วัน หากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีความประสงค์ขอข้อมูลภาพเพื่อใช้ ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในบริเวณใด ขอให้ประสานข้อมูลการขอภาพในเบื้องต้น ทางโทรศัพท์ เพื่อป้องกันการลบทับของข้อมูลภาพที่อาจเกิดขึ้นได้หากเวลาล่วงเลยไป

13. เรื่อง แจ้งคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบหนังสือจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ แจ้งคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 21/2556 ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม พุทธศักราช 2556 ว่า พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 มาตรา 92 วรรคสอง ไม่ขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีหนังสือถึง

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอคำวินิจฉัยส่วนตัวของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อนำมาประกอบในเอกสารคำร้องด้วย

14. เรื่อง การเพิกถอนการอนุญาตการมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยของ นายสาธิต เชกัล

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบตามที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ) แจ้งว่า ตามที่คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบคำร้อง กรณีการเพิกถอนการอนุญาตการมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยของ นายสาธิต เชกัล นั้น ได้ข้อสรุปว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรมีหนังสือเสนอความเห็นไปยังผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อพิจารณาทบทวนการออกคำสั่งเพิกถอนการอนุญาตการมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยในกรณีดังกล่าว

15. เรื่อง กำหนดการบรรยายพิเศษของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปี 2557

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบกำหนดการบรรยายพิเศษของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 หรือโครงการ “กสม. ฟอรัม” ดังนี้

(1) ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กำหนดการบรรยายพิเศษ เรื่อง กลไกส่งเสริมสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

(2) นายแท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กำหนดการบรรยายพิเศษ เรื่อง อุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องของสิทธิหรือเรื่องของชวย ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

(3) นายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กำหนดการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ... คนและองค์กร ในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

(4) นายปริญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กำหนดการบรรยายพิเศษ เรื่อง ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และประสบการณ์การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

(5) นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กำหนดการบรรยายพิเศษ เรื่อง ประสบการณ์การกลั่นกรองเรื่องและการจัดทำรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

(6) นางวิสา เบ็ญจะมโน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กำหนดการบรรยายพิเศษ เรื่อง สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิเด็กและสตรี ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

(7) พลตำรวจเอก วันชัย ศรีนวลนัต กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กำหนดการบรรยายพิเศษ เรื่อง กระบวนการทำงานตรวจสอบในหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 12.30-14.00 น. ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ